

3. สหกรณ์อิสลามแห่งแรกของประเทศไทย

สหกรณ์อิสลามแห่งแรกของประเทศไทย มีจุดเริ่มต้นเมื่อในวันที่ 28 มีนาคม - 19 เมษายน 2530 เมื่อนายเด่น โต๊ะมีนา (ส.ส. ปัตตานี สมัยนั้น) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และกรรมการจังหวัดปัตตานี ได้เชิญผู้นำศาสนาผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการจังหวัดปัตตานีและจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาร่วมสัมมนาเพื่อหาแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี โดยได้เชิญวิทยากรจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (BIMB) และวิทยากรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลสรุปจากการสัมมนามีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งองค์กรนิติบุคคลในรูปแบบสหกรณ์ ซึ่งเป็นสถาบันทางการเงินองค์กรธุรกิจเพื่อสมาชิกและสังคม ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2530 สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานี จำกัด ได้รับการจดทะเบียนตามพรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2511 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีนายเด่น โต๊ะมีนา อธิบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นผู้ก่อตั้งสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด โดยฝ่ายเศรษฐกิจสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ให้คำปรึกษาด้านซาริอะห์แก่สหกรณ์ โดยแรกเริ่มสำนักงานตั้งอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี จนกระทั่งปริมาณธุรกิจสหกรณ์เพิ่มขึ้น จึงย้ายไปอยู่ที่สำนักงานใหญ่ บริเวณสี่แยกตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี เป็นสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบอิสลามแห่งแรกในประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 ได้เปลี่ยนประเภทสหกรณ์บริการ ในนาม “สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด”

สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกดำเนินกิจการร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น โดยนำหลักการศาสนาอิสลามบูรณาการร่วมกับหลักการสหกรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่เป็นไปตามหลักศาสนา โดยหลักการสำคัญที่สหกรณ์ดำเนินการ คือ การดำเนินธุรกิจปลอดดอกเบี้ย ผ่านธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ นับว่าเป็นสถาบันการเงินที่ปลอดดอกเบี้ยแห่งแรกในประเทศไทย อีกทั้งสหกรณ์ยังช่วยรักษาระดับของราคาสินค้าและบริการ ช่วยเหลือสมาชิก และรักษาคลังซึ่งเงินชะงักสำหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยให้ทุนหรืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแก่บุคคลที่ศาสนาได้กำหนดไว้

ปัจจุบันสหกรณ์อิสลามในประเทศไทยมี จำนวนกว่า 100 แห่ง ผลการดำเนินงานของสหกรณ์อิสลามแสดงให้เห็นถึงสหกรณ์มีประสิทธิภาพการทำงาน มีการขยายสาขาการให้บริการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งผลกระทบต่อ การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและชุมชนโดยรวม โดยปัจจุบัน สหกรณ์อิสลามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 4 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด สหกรณ์อิสลาม อิบ努อ์ฟาน จำกัด สหกรณ์อิสลาม อิบนูเอาฟ จำกัด และสหกรณ์อิสลาม อัศศิติก จำกัด ซึ่งมีสมาชิกรวมกันถึง 235,270 คน (ปี 2566) ซึ่งเป็นสหกรณ์อิสลามที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกได้ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและเพิ่มโอกาสการจ้างงานในพื้นที่

